

## ทองคำ....กับความเชื่อที่ไม่ควรมองข้าม

นำเสนอเมื่อ : 7 ก.ย. 2552

นับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ และน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ถึงการริเริ่มนำทองคำมาใช้ในยุคแรกๆ ของมนุษย์เรา ตาม หลักฐานที่ปรากฏอยู่บอกให้ทราบว่าทองคำชิ้นแรกๆ นั้นมีมานานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ทั้งๆ ที่มนุษย์ต่างเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์และภาษาจะอาศัยกระจายอยู่ในที่ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก และยังไม่มีการติดต่อสื่อสารถึงกันแต่อย่างใด

แต่มนุษย์ก็รู้จักแสวงหาทองคำมาใช้ด้วยจุดประสงค์ที่คล้ายกัน เช่น นำมาทำเป็นเครื่องประดับร่างกายเพื่อความสวยงาม และแสดงฐานะให้สูงค่าในสังคม หรือนำมาสร้างสิ่งแทนที่เชื่อกันว่าสูงค่าควร แก่การเคารพบูชาพระ และพระพุทธรูปบูชา เป็นต้น

ตามหลักฐานที่มีอยู่พอจะยืนยันได้ว่า เริ่มแรกสุดของการค้นพบทองคำนั้น เริ่มต้นที่แถบเอเชียตะวันตก ในดินแดนเมโสโปเตเมีย อียิปต์ หรือดินแดนบริเวณใกล้เคียงแถบนั้น กล่าวคือมีการพบเครื่องเป่าลมที่ใช้เพื่อการหลอมละลายโลหะที่เป็นทองคำ ซึ่งในสมัยนั้นอียิปต์ถือได้ว่าเป็นชาติที่รู้จักนำเอาทองคำมาใช้ อย่างแพร่หลายที่สุด เช่นหลอมทองคำเป็นแท่ง เพื่อใช้เป็นสิ่งแทนในการชำระหนี้ และใช้สร้างเป็นสิ่งของเครื่องใช้สำหรับกษัตริย์

ชาวอียิปต์โบราณมีการนำเอาทองคำบริสุทธิ์ มวลสร้างเป็นโลงใส่ศพของกษัตริย์ และเชื่อพระวงศ์ชั้นสูงด้วย โดยมีความเชื่อว่าจะสามารถบรรเทาการวิบัติของชีวิตได้หากมีทองคำฝังไว้ตามร่างกายตามมัมมี่ ตามที่รู้จักกันดีนั้น ทองคำก็มี ส่วนช่วยให้อายุยืนในสภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างดีอีกด้วย ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ก็ยังไม่สามารถ พิสูจน์ให้เห็นจริงได้ว่าโลงทองคำนั้นช่วยในการรักษาสภาพศพ ได้หรือไม่อย่างไร แม้ว่าวิธีการทำมัมมี่นั้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะไม่อาจพิสูจน์ หรือหาได้ก็ตาม แต่ความเป็นจริงที่ค้นพบกันก็คือ การทำมัมมี่เป็นการรักษาศพไม่เหี่ยวเฉาได้จึงศพมัมมี่ยังคงมีสภาพของ ความเป็นคนที่สมบูรณ์มาก คือมีทั้งเส้นเอ็น เส้นผม เล็บ และขน ยังคง สภาพอยู่ได้ แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาพันปีแล้วก็ตาม

ส่วนโลงทองคำจะมีส่วนในการช่วยรักษาสภาพศพให้อยู่สมบูรณ์ได้หรือไม่ นั้น ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัด แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าศพมัมมี่ที่ค้นพบจะต้องบรรจุไว้ในโลงทองคำเท่านั้น ซึ่งเหตุผลนี้ชาวอียิปต์โบราณอาจรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของทองคำ เช่นเดียวกับที่รู้จักการรักษาศพด้วยการทำมัมมี่ ก็เป็นไปได้ แต่โดยที่ชาวอียิปต์ไม่ได้ทิ้งศพไว้ให้ตกทอดมาถึงยุคปัจจุบัน ทำให้ไม่มีใครสามารถล่วงรู้วิธีการทำมัมมี่ เช่นเดียวกับที่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมต้องใส่โลงทองคำใส่ศพมัมมี่และมีส่วนในการรักษาสภาพศพหรือไม่อย่างไร นอกจากชาวอียิปต์โบราณเท่านั้นที่รู้

หลังจากสิ้นสุดอารยธรรมแห่งยุคอียิปต์แล้ว ก็เป็นยุคของอาณาจักรโรมันที่มีบทบาทในเรื่องทองคำ สืบต่อมาจากยุคนี้ก็มีหลักฐานปรากฏให้รู้ว่าทั่วทุกมุมโลกมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทองคำเกิดขึ้นทั่วไป ทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกา ยุโรป แอฟริกาและทวีปอเมริกาซึ่งเป็นทวีปกันดารเป็นดินแดนที่มีความเจริญล่าสุด ก็ยังพบว่าชาวพื้นเมืองเผ่าต่างๆ มีการนำทองคำมาใช้ทำเครื่องประดับร่างกายเป็นจำนวนมาก และตำนานความเชื่อที่พิสดารเกี่ยวกับทองคำ จึงเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก

ชาวแอซเท็ก ชนชาติโบราณที่อาศัยอยู่ในแถบอเมริกาใต้ มีความเชื่อว่าทองคำ คือหยาดหรือของสุริยเทพ ด้วยที่ ทองคำมีสีเหลืองที่สว่างแวววาวดังแสงตะวัน ส่วนชาวจีนนั้น นอกจากจะนำทองคำมาทำเป็นเครื่องประดับที่ สูงค่าแล้ว ยังมีความเชื่อเป็นแรงบันดาลใจให้มีการกินทองคำอีกด้วยโดยเชื่อว่า จะส่งผลดีอย่างมากต่อสุขภาพ และจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรับรองยืนยันจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายว่า การกินทองคำจะปลอดภัยขนาดไหน สุขภาพหรือไม่

ความเชื่อในเรื่องนี้กลับเกี่ยวกับทองคำที่ไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัด ยังคงเกิดขึ้นในทุกๆ ของโลกอยู่เสมอในทุกวันนี้ ก็ตามเช่นในประเทศญี่ปุ่น ที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนแหลมฮอกไกโด เมื่อเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เกิดความคิดเลียบแหลมขึ้น มา จึงได้สร้างอ่างอาบน้ำรูปนกฟีนิกซ์ทำด้วยทองคำแท่งวางรวมน้ำหนัก 313.5 ปอนด์

แล้วโฆษณาอ้างความ เชื่อที่ว่าใครก็ตามที่ได้อาบน้ำในอ่างทองคำสักครั้งแล้วจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี โดยที่เจ้าของโรงแรมหัวใสรายนี้ได้ตั้งราคาติดคูลงแล้วตัวในอ่างทองคำที่สร้างขึ้นนั้นในราคาประมาณ 200 บาทไทยต่อ 2 นาที จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว ที่เจ้าของโรงแรมทำเงินได้ไม่รู้อีกไรต่ออีก เพราะความเชื่อเกี่ยวกับ ทองคำของคนเรานั้นเอง

ความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องทองคำนั้นบางครั้งได้กลายเป็นตำนานเรื่องเล่า ที่ตื่นเต้นทำทนายรูดๆ ทุนๆ ได้อย่างดีทีเดียวอย่างพวกนวนิยาย หรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการตามล่าทองคำ มักได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้อ่านหรือแฟนภาพยนตร์ หรือบางครั้งถ้ามีข่าวที่ส่อเค้าทำทนายเป็นเรื่องจริงก็จะมิผูกพันกันให้ความสนใจเป็นพิเศษจนบางครั้งถึงกับเรียกได้ว่าตื่นทองกันเลยทีเดียว

ตัวอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองมันนีพีท (Money Pit) บนเกาะโอกโฮแลนด์ในปี พ.ศ. 1795 เมื่อมีเด็กชาย 3 คนมาเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ และบังเอิญไปพบตนอกใหญ่คนหนึ่งมีเชือกผูกอยู่บนกิ่งไม้ที่หัก และที่โคนต้นยังมีร่องรอยหลุมพูนดิน เหมือนมีคนขุดแล้วกลบดินเอาไว้ ทำให้พวกเด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น จึงช่วยกันขุดหลุมเพื่อจะดูให้หายสงสัย แต่ก็ ดองขุดกันลึกมากรวม 10 ฟุต ก็พบแผ่นไม้ฝังปิดอยู่ และหลังจากพยายามขุดกันอยู่ก็หาไม่พบอะไร เด็กทั้ง 3 จึงเลิก ลมความพยายามและพากันกลับไป

แต่เหตุการณ์นั้นทำให้กลายเป็นเรื่องลือกันว่า หลุมนั้นเป็นที่ซ่อนขุมทองของพวกโจรสลัด เท่านั้นเองก็มิผู้คนแห่กันไปขุด ทั้งเป็นรายตัว และรวมตัวกันเป็นบริษัทจัดหาเครื่องมือมาขุดกันเป็นใหญ่ทีเดียว แต่เมื่อขุดลงไปได้ลึกประมาณ 400 ฟุต ก็เกิดน้ำทะเลพุ่งทะลุขึ้นมาอย่างแรงสร้างความเสียหายอย่างมากมายถึงกับมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นด้วย หลายๆ คนอาจนึก สงสัยแล้วว่าพวกมันไปขุดกันทำไม

แต่ถ้าไม่มีมูลเหตุลือโลจก็ไม่มีใครไปขุดกันแน่ เพราะบรรดาผู้ที่พากันไปขุดหลุมนั้น บางคณะโชคดีได้พบเหรียญทองคำจำนวนไม่น้อย เมื่อนำไปขายกลายเป็นเงินจำนวนมากทีเดียว แต่บาง พวกก็พบเครื่องทองแบบอื่นอีกมาก อยู่กระจัดกระจายในระดับต่างๆ ของหลุมที่ขุดลงไป แสดงให้เห็นว่า หลุมที่เด็กทั้ง 3 คนไปพบนั้นไม่ธรรมดาเสียแล้ว และคงจะมีทองคำอีกมากที่ยังไม่พบ เพราะเมื่อมีลูกไม้เครื่องมือนักขุดนักสืบตรวจหาทองคำเครื่องมือนักขุดก็แสดงให้รู้อย่างแจ่มแจ้งว่า ที่บริเวณหลุมนั้นยังมีทองคำอยู่ข้างได้อีกเป็นจำนวนมาก

จนมีผู้สงสัยว่าใครหนอเป็นผู้นำเอาทองคำจำนวนมากมาฝังไว้ ณ ที่นั้นจึงมีผู้อาสาไปค้นประวัติความเป็นมาของเกาะโอกโฮแลนด์อย่างละเอียด จนได้เรื่องราวในอดีตเกาะแห่งนี้ เคยเป็นที่ซ่อนขุมทองของโจรสลัดเป็นจำนวนมากมาก่อน โดยเฉพาะโจรสลัดเคราค่า ที่ชื่อ กัปตันวิลเลียม คิตต ผู้มาขึ้นเกาะแห่งนี้เป็นประจำ

หลังจากที่ได้ปล้นสะดมมาแล้ว ความสงสัยของผู้คนเริ่มกระจ่างขึ้นอีกเมื่อมีทนายความคนหนึ่งพบแผนที่เก่าแก่จากบรรดาบรรดกของลูกความคนหนึ่ง ผู้สืบเชื้อสายมาจากกัปตันคิตต มันเป็นแผนที่แบบลายแทงเขียนขึ้นด้วยมือที่งัดแผนที่แสดงภูมิประเทศที่เหมือนเกาะโอกโฮแลนด์ไม่มีผิดและที่สำคัญมีลายเขียนชื่อ "วิลเลียม คิตต" กำกับอยู่ด้วยคงหายสงสัยกันได้เลย ว่า เจ้าหลุมสมบัตินั้นต้องเป็นของโจรสลัดที่ชื่อ วิลเลียม คิตต แน่ๆ ไม่งั้นคงไม่เขียนแผนที่ลายแทงขึ้น และ เห็นชื่อกำกับด้วยตนเองเป็นแน่

แต่หลุมที่ขุดไว้ในสมัยศตวรรษที่ 17 แห่งนั้น เครื่องมือที่ทันสมัยในการขุดหาทองคำในศตวรรษที่ 20 ก็ยังพ่ายแพ้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะจนปานนี้ก็ยังไม่ใครเอาชนะนำทะเลที่พุ่งขึ้นมาขัดขวางการค้นหาทองคำได้แม้แต่รายเดียว

นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องทองคำ ที่ผู้คนต่างกล้าเสี่ยงแสวงหาเพื่อให้ได้พบมัน นอกจากทองคำจะมีคุณค่ามหาศาลที่สร้างความเชื่อต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับความรู้สึกของมนุษย์เราแล้ว ทองคำยังมี คุณประโยชน์สำคัญ ที่ทุกคนพบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่า ทองคำมีลักษณะที่ไม่ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม เพราะทองคำนั้นไม่มีออกซิเจนอยู่ในตัว ทนต่อพายุจึงสามารถใส่ทองคำอุดฟัน หรือทำเป็นวัสดุที่ใช้ขยายการ ปฏิบัติการต่าง ๆ ในของปากได้

จนบางคนเอาทองคำมาเลี่ยมหุ้มฟัน เพื่อความสวยงาม หรือแสดงถึงฐานะก็มี และปัจจุบันทองคำยังมีคุณค่าต่อกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์โดยการใส่เป็นตัวเชื่อมโลหะ เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเดินผ่านได้อย่างดี จากที่กล่าวมาแล้วเห็นว่าทองคำมีคุณสมบัติที่ใช่เป็นสื่อที่สมบูรณ์แบบ อากาศหลายส่วนด้วย เช่นการเคลือบกระจกครอบหน้านักบิน เพื่อสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ ก็ใช้ทองคำเป็นตัวเคลือบ

ทองคำจึงไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีความเชื่อต่อมนุษย์เราเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังให้ประโยชน์ที่สามารถพิสูจน์ได้แก่มวลมนุษย์อีกมากมายควบคู่ไป กับความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อโลหะธาตุที่เรียกกันว่า ทองคำ